

HỒNG ÂN LINH MỤC và TẠ ƠN

Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2024, lúc 5:30, tại nhà thờ chính tòa Kon Tum, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị đã truyền chức linh mục cho các phó tế sau đây:

1. Thày Vicenté Nguyễn Trường Ca, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1990, thuộc giáo xứ Phaolô Pleiku, Giáo hạt Pleiku.
2. Thày Phêrô Võ Tấn Đạt, sinh ngày 18 tháng 09 năm 1990, thuộc giáo xứ Thánh Tâm, Giáo hạt Pleiku.
3. Thày Giuse Nguyễn Văn Giang, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1988, thuộc giáo xứ Đức An, Giáo hạt Pleiku.
4. Thày Giuse Trần Duy Khương, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1992, thuộc Giáo xứ An Sơn, giáo hạt An Khê.
5. Thày Đaminh Võ Thành Liêm, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1992, thuộc giáo xứ Phương Quý, giáo hạt Kon Tum.
6. Thày Stephano A Oát, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1990, thuộc giáo xứ Lingla, Giáo hạt Đăk Hà.
7. Thày Giuse Nguyễn Hữu Thành, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1989, thuộc giáo xứ Phương Quý, giáo hạt Kon Tum.
8. Tu sĩ Athanasio Maria Vũ Trường Thọ, CRM, sinh ngày 30 tháng 01 năm 1978, thuộc giáo xứ Phaolô Pleiku, Giáo hạt Pleiku.
9. Tu sĩ Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp, CRM, sinh Ngày 24 tháng 10 năm 1986, thuộc giáo xứ Tri Lễ, Giáo hạt Đăk Tô.

Ngay chiều mùng 1 tháng 10, lúc 16 giờ, hai cha mới Vicenté Nguyễn Trường Ca và cha Athanasio Maria Vũ Trường Thọ, CRM, đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Phaolô, Pleiku.

Nói đến các nhà thờ tại trung tâm thành phố Pleiku những người ở xa thường chỉ biết đến nhà thờ Thăng Thiên, nhà thờ Thánh Tâm, nhà thờ Đức An. Hoặc cùng nữa là nhà thờ Hiếu Đạo, dấu nhà thờ này đã bị nhà nước trưng thu sau năm 1975. Ít người biết đến giáo xứ Phaolô. Đây là một giáo xứ được tách ra từ giáo xứ Thánh Tâm. Tuy nhỏ bé, nhưng hôm nay giáo xứ có hai tân linh mục. Hồng ân cao quý!

Giáo xứ Phaolô hiện do các cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đảm trách.

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (tiếng Anh: Congregation of the Mother of the Redeemer, viết tắt CRM-Sao không phải là ký hiệu tiếng Latinh), còn được biết đến với tên gọi trước ngày 7 tháng 4 năm 2017 là: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc hay Dòng Đồng Công (tiếng Anh: Congregation of the Mother Co-Redemptrix, viết tắt CMC).

Ngoài quý cha trong ban giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích Huế và Chủng viện Thừa sai Kon Tum, cha Thư ký TGM, quý cha Quản hạt, cha chính xứ Phaolô Pleiku, quý cha nghĩa phụ, quý cha đồng tế; các tu sĩ nam nữ, còn có sự hiện diện của cha Tổng phục vụ dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.[Vì trong 9 tân linh mục, có hai linh mục của dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc].

Cha Nguyễn Trường Ca chủ tế và cha Thư ký Tòa Giám mục Kon Tum, đã diễn giảng rất cặn kẽ và chi tiết khẩu hiệu linh mục của cha mới Nguyễn Trường Ca: **“Đừng sợ.”**

Thực ra, đây phải là khẩu hiệu của mọi tín hữu, nhất là của các linh mục và tu sĩ, vì dẫu khổ đau, thử thách, dẫu đi trong đêm đen của đức tin, Chúa vẫn luôn ở bên ta, nên không có gì phải lo sợ.

Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gabriel cũng đã nhân mạnh: **xin đừng sợ!** (Lc 1,30). Khi truyền tin cho Dacaria, sứ thần cũng nói **đừng sợ!** (Lc 1,13).

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, qua phép lành Urbi et Orbi đầu tiên, trong ngày đăng quang Giáo Hoàng, 22 tháng 10 năm 1978, ngài cũng nói: **Đừng sợ!** Chắc hẳn, sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, ngài đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhiều âu lo, nhưng Lời Chúa vẫn luôn nâng đỡ ngài.



Lễ tạ ơn của cha Nguyễn Trường Ca và cha Vũ Trường Thọ tại nhà thờ Phaolô, Pleiku.

Ngày 2 tháng 10 năm 2024 lúc 9:30 tại nhà thờ giáo xứ Phương Quý 2 cha mới Đaminh Võ Thành Liêm và Giuse Nguyễn Hữu Thành cùng dâng lễ tạ ơn.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, cha Philipphê Nguyễn Hữu Tiên (CVK 66-MEP), (đồng hương giáo xứ Phương Quý, người thân của gia đình các tân chức và là linh mục nghĩa phụ) đã nói lên niềm vui vì giáo xứ hôm nay có hai Tân Linh mục. Tuy nhiên sau 120 năm đón nhận Tin Mừng, giáo xứ Phương Quý, cho đến nay mới chỉ có 7 linh mục! Dưới ánh sáng các bài đọc Kinh Thánh và câu chuyện về hành trình ơn gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, Cha Tiên gợi lên suy nghĩ về ơn gọi linh mục: Chức linh mục là một ân huệ tuyệt vời của Thiên Chúa và là một huyền nhiệm. Đồng thời chính gia đình đóng vai trò và trách nhiệm hết sức quan trọng đối với các ơn gọi tu sĩ nam nữ nói chung và ơn gọi linh mục nói riêng.



Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Phương Quý của 2 cha Võ Thành Liêm và Nguyễn Hữu Thành.

Giáo phận Kon Tum đã có thêm chín thợ gặt mới, đặc biệt trong 9 tân linh mục có một linh mục người Sédang thuộc giáo xứ Lingla: cha A Oát. Có được một linh mục đã là hồng ân cao quý, nhưng đây lại là một linh mục bản xứ, người sắc tộc địa phương, Sédang, Hồng Ân này còn cao quý gấp bội.

Cha Stephano A Oát dâng lễ tạ ơn ngày 3 tháng 10 năm 2024 lúc 9:30 tại nhà thờ Lingla. Mặc dù Lingla cách xa trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 60 cây số và đoạn đường từ ngã ba Đák Hring đến Lingla ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, nhưng cũng có khoảng 45 cha, rất đông các tu sĩ, ân nhân, thân nhân và giáo dân về hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ôn. Cha Benedicto, nghĩa phụ, đã quảng diễn khẩu hiệu Linh mục của cha mới: **“Cha đã yêu con”**.

Giáo xứ Lingla ngày nay, trước kia là giáo xứ Kon Dũ. Nếu tính từ những làng được rao giảng tin mừng đầu tiên, thì giáo xứ Lingla, đã có lịch sử truyền giáo cả trăm năm. Khởi đầu từ các cha thừa sai pháp như cha Hutinet, cha Stutzmann... Giữa thập niên 50 thế kỷ trước Cha Giuse Hoàng Ngọc Minh đã được đức cha Paul Seitz sai về coi sóc giáo xứ này. Công cuộc truyền giáo phát triển mạnh, số giáo dân tại các làng xa gia tăng nhiều. Nhưng ngày 28 tháng 9 năm 1960 cha Hoàng Ngọc Minh đã bị sát hại trên đường đi dâng lễ. Đức cha cho cha Théophile Bonnet (cha Quý) lên thay cha Minh, nhưng rồi ngày 13 tháng 12 năm 1961, chỉ hơn một năm sau cha Minh, ngài cũng bị sát hại trên đường đi thăm giáo dân. Lịch sử truyền giáo dài như vậy nhưng vì thời cuộc, vì kinh tế nên giáo xứ không phát triển được.

Sau năm 1975 Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm và cha Simon Phan Văn Bình phụ trách tất cả vùng Sédang, nhưng các ngài là các cha sở *không thường trú*, phải điều khiển từ xa. Là các cha sở 3 không: không nhà thờ, không nhà xứ, không có đất cắm dùi. Các ngài phải sắm những xe mã lực lớn và một điện thoại di động tốt, để 24/24, mỗi khi có người gọi hay nhắn tin là các ngài tức tốc lên đường, bất kể đường xá xa xôi, đường đèo quanh co, trơn trượt hay những đêm tối trời, mưa gió, bão lũ, lầy lội. Đến xứ dẫu, ban các bí tích hay cấp cứu, đem người bệnh đi nhà thương.

Ngày 28 tháng 2 năm 2007 cha Benedicto Nguyễn Văn Bình được sai về phụ trách Kon Dũ và các làng tại xã Đắc Pxi. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn là được ở lại với giáo dân. Nếu cả vùng truyền giáo Kontum, Pleiku đều thấm đẫm mồ hôi các nhà truyền giáo, thì riêng giáo xứ Kon Dũ đã được tưới gội bằng máu của hai vị thừa sai: Minh-Quý. Trước năm 1975 đức cha Paul Seitz đã thành lập một bệnh viện lớn trong thành phố Kon Tum mang tên Minh Quý, nay là bệnh viện quân đội. Cha A Oắt là hạt giống cha Benedicto Bình đã gieo trồng và Chúa đã cho mọc lên. Cha là linh mục đầu tiên của giáo xứ Lingla. Giáo xứ Lingla hiện nay gồm 16 làng với khoảng 7.000 giáo dân, hầu hết là người Sédang. Mới có một giáo họ biệt lập là giáo họ Đắc Krong. Cha phó ở Lingla vào phụ trách.



Thánh lễ tạ ơn của cha A Oắt tại giáo xứ Ling la, giáo hạt Dak Hà.

Ngày 3 tháng 10 năm 2024 cha sở cũ là cha Nguyễn Minh Hoàng không về Ling la dự lễ tạ ơn của cha A Oắt, vì chính tại giáo xứ An Sơn, mà ngài đang phụ trách, cũng có cha mới dâng lễ tạ ơn là cha Giuse Trần Duy Khương.

An Sơn là một giáo xứ Bắc Kỳ di cư 54, từ Lạng Sơn. Nhưng đến nay cũng mới chỉ có hai linh mục. Trước đó là cha Trần Ngọc Tín, hiện đang là cha sở Phú Bồn.

Xuất thân từ giáo xứ Kẽ Sắt, giáo phận Hải Phòng, cho đến nay đã có một tổng giám mục, là Đức Cha Vũ Văn Thiên và gần 140 linh mục, khoảng 300 tu sĩ.

Giáo xứ Hội Am, một giáo xứ nhỏ thuộc giáo phận Hải Phòng, đang chuẩn bị mừng 100 năm thành lập giáo xứ, tính cả Nam lẫn Bắc, cũng có khoảng 50 linh mục và hơn 30 tu sĩ.

Có nên chăng, theo như gợi ý của cha Tiến trong bài giảng lễ ở Phương Quý, cần quan tâm đầy mạnh vấn đề khuyến khích ơn gọi?



Thánh lễ tạ ơn của cha Trần Duy Khương tại giáo xứ An Sơn, giáo hạt An Khê.



Cha mới giữa rìng hoa.

Ngày 4 tháng 10 năm 2024 cha Phêrô Võ Tấn Đạt cũng dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Tâm, Pleiku. Ngày 5 tháng 10 cha dâng lễ trong cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể, thuộc giáo xứ Thánh Tâm.



Cha Phêrô Võ Tấn Đạt dâng lễ tại cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Pleiku.

Cha mới Giuse Nguyễn Văn Giang dâng lễ tạ ơn tại giáo phận Bà Rịa, nhưng ngày 8 tháng 10 năm 2024 cha cũng dâng lễ cầu nguyện cho toàn giáo xứ, tại nhà thờ giáo xứ Đức An, giáo hạt Pleiku.





Riêng cha mới Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp, CRM, chúng tôi không có tư liệu . Xin chân thành cáo lỗi.

Thiên chức linh mục là hồng ân vô giá Thiên Chúa ban cho Giáo Hội của Ngài. Thử tưởng tượng một ngày không còn linh mục, Giáo hội sẽ ra sao? Các giáo xứ xa xôi, các làng mạc hẻo lánh, trong thời chiến tranh đã cảm nghiệm được những đau khổ này. Không có linh mục, không có thánh lễ, không có các bí tích, không có người dạy dỗ, không có mục tử chăn dắt đoàn chiên. Nhà thờ vắng lạnh, rêu phong. Chuông nhà thờ ử rũ, lặng câm. Thật thảm hại! Lúa chín rũ đầy đồng. Xin Chúa hãy ban nhiều thợ gặt. Xin muôn đời tạ ơn Thiên Chúa.

Nguyễn Đức Lân